

บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๕๘ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมสำหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลำดับ คือ

๑. กระทู้ถาม ของ นายสุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง แผนปฏิบัติงานโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ ของกรมป่าไม้ ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (นายสหัส บัณฑิตกุล) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่แทน

๒. กระทู้ถาม ของ นายสถาพร มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน พรรคพลังประชาชน เรื่อง การขยายเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

๓. กระทู้ถาม ของ นายอิสสระ สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาการออกโฉนดที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสิทธิชัย โควสุรัตน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

๔. กระทู้ถาม ของ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ราคาอะพริ้วตกต่ำและราคาน้ำมันแพง ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลำดับ คือ

๑. กระทู้ถาม ของ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาในการเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศกร อรรณนพพร) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

๒. กระทู้ถาม ของ นายสาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ข้าวขาดตลาดและราคาสูง โดย ร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายมีนชวีญ แสงสุวรรณ) เป็นผู้ตอบ

๓. กระทู้ถาม ของ นายมานิต นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ความช่วยเหลือของรัฐบาลที่จะให้ประชาชนบริโภคข้าวสารในราคาถูก โดย ร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายมีนชวีญ แสงสุวรรณ) เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้ ร้องประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ปฏิบัติหน้าที่แทน

ต่อมา เมื่อครบองค์ประชุมสำหรับการพิจารณาญัตติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารอยเลื่อนมีพลังที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศ ซึ่ง นายเจอะอามิง โตะตาหยง สมาชิก


สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกัน อีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้รัฐบาลพิจารณาผลกระทบและการเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับกรณีรอยเลื่อนของเปลือกโลกในประเทศไทยเคลื่อนตัว ซึ่ง ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคพลังประชาชน กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔)

๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาฯ พิจารณาปัญหาดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่ง นายวัลลภ สุปรียศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน พรรคพลังประชาชน และนายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน พรรคพลังประชาชน เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)

เมื่อผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล ตามลำดับแล้ว รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้สั่งให้เลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๕๕ นาฬิกา


(นายพิฑูร พุ่มหิรัญ)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักวางงานการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานวางงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th